

ไม่ถูกต้อง เราไม่เอา

ถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชุมชน แล้วชาวบ้านออกมาปกป้องชุมชนโดยใช้ช่องทางวิธีการทางกฎหมาย ผมจะรีบนำเสนอให้ทราบทันที เพราะต้องการให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ มีความรู้ว่าจะปกป้องชุมชน และมีส่วนร่วมในการบริหารงานของรัฐได้อย่างไร

กลุ่มรวมพลังคนรักบ้านเกิดได้รับผลกระทบจากโครงการศูนย์จัดการขยะและโรงไฟฟ้าจากขยะของบริษัทชวดเปล้า โดยประชาชนในตำบลนี้และใกล้เคียงได้มีหนังสือแสดงเจตนาว่าไม่เอาโครงการดังกล่าวต่อหน่วยงานรัฐที่ดูแลและรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง และพบว่ามี การเร่งรัดขั้นตอนการออกใบอนุญาต ไม่โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ จึงมีหนังสือถึงองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัดขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับใบอนุญาตทุกประเภทได้แก่ ๑) ใบอนุญาต อ.๑ ๒) ใบอนุญาต อ.๖ ๓) ใบอนุญาตขุดตัดแปลงอาคาร ๔) เอกสารแสดงความคิดเห็นของสมาชิกสภา และประชาชนที่ อบต. บางโทรัด ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ๕) หนังสือที่ อบต. บางโทรัด มีถึงบริษัทชวดเปล้า เรื่อง การพิจารณาออกใบอนุญาตขนส่งสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย และ ๖) คำสั่งปิดกิจการของบริษัทชวดเปล้า รวม ๖ รายการ ต่อมา อบต. บางโทรัด มีหนังสือแจ้งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๑ คือ ใบอนุญาต อ.๑ ส่วนข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ - ๖ ปฏิเสธเพราะว่าบริษัทชวดเปล้าคัดค้านการเปิดเผย ผู้ประสานงานกลุ่มรวมพลังฯ จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ในการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร อบต. บางโทรัด ได้มีหนังสือจัดส่งข้อมูลไปให้คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาและชี้แจงว่าเอกสารแต่ละรายการคืออะไร และได้ส่งเอกสารรายการที่ ๑ ให้ผู้ประสานงานกลุ่มรวมพลังฯ ซึ่งได้รับไปแล้ว ส่วนรายการที่ ๒ - ๖ บริษัทชวดเปล้าคัดค้านการเปิดเผย

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า อบต. บางโทรัด ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ผู้ประสานงานกลุ่มรวมพลังฯ แล้ว ๑ รายการ คือ ใบอนุญาต อ.๑ คงเหลืออีก ๕ รายการที่เป็นข้อมูลข่าวสารตามอุทธรณ์ คณะกรรมการวินิจฉัยเห็นว่าข้อมูลข่าวสารทั้ง ๕ รายการ เป็นข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงานราชการ ในการตรวจสอบการก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารรวมทั้งออกคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการ เมื่อตรวจสอบพบว่าประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตและประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามผู้ประสานงานกลุ่มรวมพลังฯ มีค่าจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และคำคัดค้านของบริษัทชวดเปล้าไม่มีเหตุผลสำคัญและข้อเท็จจริงเพียงพอจะรับฟังได้ พิจารณาแล้วจึงวินิจฉัยให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัดเปิดเผยข้อมูลข่าวสารรายการที่ ๒ - ๖ พร้อมทั้งสำเนาถูกต้องให้กลุ่มรวมพลังคนรักบ้านเกิดต่อไป

ข้อมูลข่าวสารอย่างนี้เปิดเผยได้สามารถดูเป็นแนวทางได้ครับ โดยเฉพาะเรื่องรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ต้องเปิดเผยให้ประชาชนตรวจสอบได้โดยไม่ต้องมีคำขอละครับ มีข้อสงสัยติดต่อหาหรือได้ที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๗๘ www.oic.go.th “ไม่ได้ข้อมูลที่ขอ บอก สขร. นะครับ”

(ที่ สค ๒๐๒/๒๕๖๐)